



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 20 กันยายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: เลาะรั้วเกษตร: อะไรก็เป็นไปได้	แนวหน้า
2. คอลัมน์: มุมข้าราชการ	ไทยรัฐ
3. คอลัมน์: ชาวปนคน คนปนชาว	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
4. 'ฟรอยด์-ณัฐพงษ์'เชิญชวนคนไทย ร่วมโครงการ'กัมหนาคูติน 3 ตุ 3 ตี'...	แนวหน้า
5. 'อนุทิน'ย้ำ3กระทรวงไม่เอา3สาร	มติชน
6. พาณิชย์เคาะช่วยแก้โรคใบด่าง3พัน/ไร่	ไทยโพสต์
7. ภาพข่าว: ประชุมวิชาการ	สยามรัฐ
8. คอลัมน์: Cebleb Online Journal: นักการเมืองสวยหล่อ บอกต่อด้วย!	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
9. 'ไก่อู'ไม่เพียงวิดแก้อีปัสต์ สเปน. แต่ยังถูกร้องเรียนเรื่องใช้อำนาจ	บางกอกทูเดย์
10. รมช.กษ. เปิดโครงการจิตอาสาการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน	มติชน
11. ผู้เลี้ยงไก่ไข่พอใจราคาไข่	เดลินิวส์
12. นานาทรศนะ แพทย์แผนไทย-แพทย์ทางเลือก กับความท้าทายในระบบ....	มติชน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เลาะรั้วเกษตร: อะไรก็เป็นไปได้

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 จาก

ฉบับที่ : 14025 หน้า : 8 (บนซ้าย)



เลาะรั้วเกษตร

อะไรก็เป็นไปได้

ข้อมูลสต็อกสารเคมี จะทำอะไรได้ กับเป้าหมายของท่านที่มีอยู่แล้ว คือการยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด พาราควอตไกลโฟเซต และคลอไพริฟอส ถ้าได้ข้อมูลไปแล้ว แต่ไม่ได้นำไปใช้ประกอบการพิจารณาใดๆ อย่างเป็นธรรม ก็ไม่น่าลงทุนไปตามข้อมูลด้วยตนเอง เว้นเสียแต่จะประกาศให้ใครๆ ได้รู้ว่า...อย่ามาทำเล่นๆ กับ มนัญญา

ไม่ว่าข้อมูลสต็อกสารเคมีจะมีส่วนในการเป็นสาเหตุให้ยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิดหรือไม่ แต่ที่แน่ ๆ คือ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษเมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมาที่ประชุมมีวาระพิจารณาตั้งคณะกรรมการวิชาการ วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการจำนวน 39 คน ให้เวลาศึกษา 60 วัน

ที่ไม่งั้นจริง คือกรรมการ 39 คน ไม่มีใครที่มาจากฝ่ายเกษตรกร หรือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกสารเคมี 3 ชนิดเลย ส่วนใหญ่มาจากฝ่ายที่สนับสนุนให้มีการยกเลิกสารเคมีแทบทั้งสิ้น ถ้าถามจึงตามมาว่า แล้วความเป็นธรรมอยู่ที่ไหน...ที่ว่ามาไม่ได้เข้าข้างใคร แต่เห็นแล้วรู้สึกไม่น่าจะใช่สิ่งที่ถูกต้องถ้าเป็นเช่นนี้ ไม่ต้องเสียเวลาดังคณะกรรมการ เสียเวลาประชุม เปลืองงบประมาณเบี้ยประชุม เปล่าๆ สุดท้ายก็คือยกเลิกตามตรงที่ตั้งไว้ข้อดี

แท้จริง ก็ยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิดนี้ ไปเลยแล้วมาดูว่าผลตามมาเป็นอย่างไร หมายถึง และขีดเส้นใต้หลายๆ เช่นคำว่า การยกเลิกนี้ ต้องยกเลิกสารเคมีที่มีราคาแพงกว่าหลายเท่า นั้นด้วยตระนะข้อมูลว่าเป็นสารเคมีที่มีสูตรเดียวกับกับสารเคมี 1 ใน 3 ชนิดที่ขอหักเงินนั้นเอง

ไม่ได้ต่อต้านการยกเลิกการใช้สารเคมีที่มีอันตรายจริงๆ เป็นอันตรายที่มีการศึกษาวิจัยมีข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์ขั้นขั้น และการยกเลิกนั้นเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ไม่ใช่ให้กลุ่มบุคคลใด ๆ มากดดัน และบิดเบือนข้อมูล หรือใช้โซเชียลมีเดีย และสื่อหลัก เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจนสาธารณชนเข้าใจผิด

เรื่องสารเคมี 3 ชนิด คงยังไม่จบเพียงแค่นี้ เพราะสำหรับกระทรวงเกษตรฯ ในยุคนี้ และสำหรับพรรคการเมืองบางพรรคที่ตั้งธงไว้ตั้งแต่ตอนหาเสียงหาเสียง คงเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น...

พักเรื่องสารเคมีที่ไม่น่าอินดีเอาไว้ก่อน หันมาพูดถึงเรื่องน่าอินดีบ้าง...

ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่อธิบดีกรมหม่อนไหม วสันต์ นุ้ยภิรมย์ ที่นั่งเก้าอี้รองอธิบดีกรมหม่อนไหมมานานหลายปี คราวนี้ได้เป็นอธิบดีสนใจเสียที่ นับเป็นลูกหม้อกรมหม่อนไหมอย่างแท้จริง เพราะเติบโตมาจากนักวิชาการของสถานีวิจัยหม่อนไหม ที่เดิมสังกัดอยู่กับกรมวิชาการเกษตร ก่อนที่จะมาร่วมกับหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร จัดตั้งเป็นกรมหม่อนไหมในปัจจุบัน

อีกท่านหนึ่งที่ต้องแสดงความยินดี คือ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ **ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แทน จริยา สุทธิชัย** ที่เกษียณอายุราชการ คงสร้างความผิดหวังให้ใครหลายคน ที่คาดกันว่าน่าจะได้นั่งเก้าอี้ที่นั่งมาเสียหลายปีคือ **ณัฐานันท์ วรรณเพชร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** ที่ถูกย้ายไปลงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ

นี่คงเป็นแค่ลอตที่ 2 ของการแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงเกษตรฯ แต่ยังมีตำแหน่งที่ว่างลงอีกหลายตำแหน่งภายในเดือนกันยายน 2562 ให้ผู้มีอำนาจในกระทรวง ได้เดินหมากบนกระดาน ผลจะออกมาอย่างไร สร้างผลงานให้กระทรวงได้มากน้อยแค่ไหน ส่งผลให้นโยบายของกระทรวงประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน คนแต่งตั้งรับผิดชอบกันเอง...

แวนชยาย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
หัวข้อข่าว : คอลัมน์: มุมข้าราชการ

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562
ฉบับที่ : 22523 หน้า : 12 (ขวา)

มุม ข้าราชการ 'อี.12'

มาถึงการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญอีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งเพิ่งเข้า ครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคือ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผลปรากฏว่าได้แก่ **ธีรภัทร ประยูรสิทธิ** อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ถูกย้ายเข้ามาเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นับเป็นการพิจารณาที่น่ายกย่อง เพราะเท่ากับคืนความเป็นธรรมให้ข้าราชการที่ถูกย้ายเข้ามาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลที่แล้วอย่างไ้ก็ตาม ในกรุสำนักนายกรัฐมนตรียังมีข้าราชการระดับสูงถูกย้ายเข้ามาในรัฐบาลที่แล้วอย่าง **ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์** จากเลขาธิการสภาการศึกษามาเป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่รอความเป็นธรรมอยู่...● ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยมีการย้ายสลับตำแหน่งอธิบดี 2 กรมคือให้ **มณฑล สุดประเสริฐ** ที่เป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมาแล้ว 7 ปี ไปเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ปี ก่อนเกษียณ แล้วสลับให้ **ชยพล จิตสิทธิ์** อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง แทน...● พร้อมกับนั้นได้มีการแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่ยังมีว่างอยู่ 2 จังหวัดคือ **หนองบัวลำภู** กับยะลา นั้น ปรากฏว่า **สมเจตน์ จงศุกวิศาลกิจ** รอง ผวจ.กาญจนบุรี ได้เป็น ผวจ.หนองบัวลำภู รายนี้มาจากสายพัฒนาชุมชน และ **ชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์** รอง ผวจ.สุรินทร์ ได้เป็น ผวจ.ยะลา โดยประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้คือการเคยเป็น ปลัดอำเภอ เพียง 2-3 แห่งในจังหวัดสงขลามีมือกว่า 20 ปีก่อนหน้านั้นเอง...● นอกจากนี้ยังมีรอง ผวจ. และรองอธิบดี ที่ได้เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อีก 7 ราย คือ **กฤษณ์ ลงเมือง** รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ **ทรงพล ไกรรัมย์** รอง ผวจ.สระแก้ว **ทวีป บุตรโทธิ** รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน **นิรันดร์ รุ่งสาคร** รองอธิบดี กรมการปกครอง **กัญญา ประกอบผล** รอง ผวจ.นครปฐม **ราชิต สุดพุ่ม** รอง ผวจ.สงขลา **อำพล อังกลากรณ์กุล** รอง ผวจ.นนทบุรี...● อธิบดีใหม่ ในการแต่งตั้งคราวนี้ยังมีอีกหลาย

คนในหลายกระทรวงเช่น ประทีป เพ็งตะโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นอธิบดีกรมศิลปากร โดยที่เคยเป็นรองอธิบดีกรมนี้มาก่อน **นิสสาร จิงเจริญธรรม** รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมโอนข้ามหัวไปเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม...● ของกระทรวงอุตสาหกรรมมีการย้ายสลับตำแหน่งอธิบดีและเทียบเท่าคือ **ฉัฐพล รังสิตพล** ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม **ทองชัย ชวลิตพิเชฐ** อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ว่าราชการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประกอบด้วย **วิวิธจินดา** ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม **จุลพงษ์ ทวีศรี** และ **กานูวัฒน์ ศรียางกูรศรี** 2 ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งคู่...● ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ **วัฒน์ นัยภิรมย์** รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม **ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์** ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร **มนัส กำเนิดมณี** รองอธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ **จันทานนท์ วรรณเขจร** รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...● ของกระทรวงการต่างประเทศมีการแต่งตั้ง **เชิดชาย ไข่วิวิทย์** อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น เป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ **นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส** กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงคาตาร์ สาธารณรัฐคูเวต **กานติมม รักษาเกียรติ** กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์...● สดท้ายคือ **พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหยานนท์** รองเลขาธิการ ป.ป.ง. เป็นเลขาธิการ ป.ป.ง. และ **จินางค์กูร โรจนันต์** ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงานเป็นรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ...●

“อี.12”



ข่าวปณคน คนปณข่าว

● “เชื่อบิณฑ์” ยอดบริจาคพุ่งกว่า 350 ล้าน เกะรอยดูเบื้องหลังการทำงานและวิธีการของ “บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ที่ไม่ได้มาด้วยกระแสฟีเวอร์ เงินทุกบาท ต้องถึงมือประชาชน วางแผนเป็นระบบ ตรวจสอบเบิก-ถอน บัญชีเป๊ะ กระจายคัมพินที่แจกแข่งเวลา ต้องนอนตอนตี 2-3 ตั้งเป้าเฉลี่ยเงินบริจาค ฟันฟูโรงพยาบาล วัด โรงเรียนต่อ

วิกฤตน้ำท่วมอุบลราชธานี ถึงวันนี้ต้องยอมรับ “บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” คือคนที่สังคมไทยเทหัวใจให้หมดใจ ...เห็นได้จากยอดบริจาคเงินยังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดมีมากกว่า 350 ล้านบาทแล้ว...



บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์

“บิณฑ์” และเพื่อนๆ ดารา อาสาสมัครจากมูลนิธิร่วมกตัญญู ยังทำงานหนักในพื้นที่ ... ในสถานการณ์ที่บีบคั้น ชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ยิ่งทำให้ “บิณฑ์” ต้องแข่งกับเวลา เพื่อแจกเงินให้ทัน เพราะสำหรับชาวบ้านแล้ว เงิน 5,000 บาทต่อครอบครัว ไม่เพียงพอทุกข์ความเดือดร้อนที่ได้รับแล้ว บางรายก็เปลี่ยนชีวิตไปโดยสิ้นเชิง มีกำลังใจ มีร่างกายที่จะสู้ต่อ...

เมื่อความช่วยเหลือของรัฐบาลติดขัดในเรื่องระเบียบระบบ ขั้นตอนของราชการ การตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณ ขณะนี้การเมืองห่วงแต่เรื่องการ “เอาหน้า” เล่นการเมืองกันไม่ดูภาวะวิกฤต ไม่เอาประชาชนเป็นตัวตั้ง ตรามซัดกันหัว รัฐบาลฝ่ายค้าน ส.ส.ในพื้นที่ ประดิษฐ์ แต่วาทกรรม เอาดีใส่ตัว โยนหัวให้คนอื่น...

ชาวบ้านถือว่า โชคดีที่มี “บิณฑ์” อาสาเป็น “สะพานบุญ” มาช่วย เรื่องนี้ต้องขยายความกันอีกหน่อย โดยเฉพาะ

“วิธีการ” และ “เบื้องหลัง” การทำงานของ พระเอกดัง และทีมงานเขาทำอะไร ทำไม่ถึงได้ใจคน จนคนเชื่อมั่น เทใจให้ขนาดนี้...

เรื่องนี้ต้องเริ่มจากการที่คน “เชื่อบิณฑ์” แล้วบริจาคเงิน เพราะมันใจว่า เงินที่พวกเขาโอนเข้าบัญชีบิณฑ์นั้น จะไปถึงมือช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนครบทุกบาททุกสตางค์ ... ความเชื่อมั่นไม่ต้องมีข้อกังขา ไม่ใช่ความบังเอิญ เพราะใครๆ ก็รู้ว่า บิณฑ์เป็นดาราที่ทำงานเพื่อสังคม ทำงานสังคมสงเคราะห์ เป็นจิตอาสาทำงานมูลนิธิร่วมกตัญญูมานานกว่า 20 ปี

ภาพที่เราเห็นจนชินตา คือ ภาพที่เขาสวมชุดมูลนิธิฯ ช่วยเหลือคน สัมผัสชาวบ้าน ความทุกข์ยากมันไม่ถ่วง ประสบการณ์ที่สั่งสม ทำให้เขารู้ว่า ควรต้องทำอะไรเมื่อมีเกิดวิกฤต ประชาชนต้องการความช่วยเหลือ ... เริ่มแรกที่ “บิณฑ์” บอกว่า เขาขอเป็น “สะพานบุญ” ด้วยการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก คิวเงินส่วนตัววัน 1 ล้านบาท ขึ้นไป ช่วยชับน้ำตาพวกพี่น้องชาวอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่ผ่านมา

“บิณฑ์” เห็นสภาพความเป็นจริงของสถานการณ์ที่แย่กว่าภาพที่ปรากฏในสื่อ บางคนไม่มีที่อยู่อาศัย บางคนไม่มีข้าวกิน บางคนไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียว ศูนย์พักพิงก็แออัด บางคนออกมาจากบ้านแต่ไม่มีที่นอน เพราะที่หน่วยงานจัดให้เต็มหมด ... บางคนเป็นโรคน้ำกัดเท้า กัดมือ สัตว์เลี้ยงที่หวังจะขายพอได้เงินมาส่งลูกเรียน ก็ไปกับสายน้ำ หมดเนื้อหมดตัวไปตามๆ กัน พี่ซัคผลไม้ ก็ไม่มีเหลือ...

เพราะฉะนั้น “บิณฑ์” ประเมินว่า เงินจึงเป็นเรื่องเร่งด่วน เขาตั้งเป้าหมายว่า จะแจกให้ครอบครัวละ 1 พันบาท ก็ได้ 1 พันครอบครัว แล้วชวนเพื่อนๆ ในเพจบริจาคตามสมทบโดยไม่คาดหวังว่าจะมาถึง 350 ล้านบาท ในวันที่ ... ที่นี้ จากความคิด “การรับบริจาค” และ “แจกเงิน” จากครอบครัวละ 1 พันบาท มาสู่ครอบครัวละ 5,000 บาท ความละเอียดรอบคอบบวกประสบการณ์ “บิณฑ์” ทำอย่างไรให้เงินทุกบาททุกสตางค์ ถึงมือประชาชน เป็นวิธีการที่น่าสนใจมาก...

“บิณฑ์” บริหารจัดการขั้นแรก ด้วยการเช็คข้อมูลชาวบ้านจากการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ โดยขอรับความอนุเคราะห์จาก นายอำเภอ ผู้ว่า อบต. กำกัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เอาสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ทุกอำเภอ ทุกตำบล ว่า ได้รับผลกระทบ ... วางกฎ “ไม่จ่ายเงินให้ผู้นำชุมชนเอาไปแจกประชาชน” เงินต้องแจกถึงมือชาวบ้านเอง... ตรงนี้มาจากความคิดที่ว่า ปลอ่ยให้ชาวบ้านรอไม่ได้ เพราะเขาต้องการเงิน รีบเร่งให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด...

สอง กระจายการทำงาน ตอนนี้ เนื่องจากจำนวนเงินบริจาคเป็นจำนวนมาก “บิณฑ์และเพื่อน” แบ่งงานกัน วันก่อนจัดทีมกระจายกันออกไปในแต่ละอำเภอ เพราะไม่เช่นนั้น การแจกจะใช้เวลานานสิ้นปีก็ไม่เสร็จ... หลังจัดการด้วยวิธีการเช็กรื่องวันที่ลงทะเบียนว่า น้ำท่วมเมื่อไหร่ แล้วคนมาลงทะเบียนเพื่อรับของช่วยเหลือจากอุทกภัย ก็คิวเร็วจากที่ประกาศก่อนนี้ ถ้ามาก่อนหน้านั้นก็ได้

ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่แจกเงิน ... เงินที่เอามาจากประชาชน ทุกบาท ทุกสตางค์ เบิกมาเท่าไร เข้าตำบลไหน มีคนเท่าไร ก็ต้องจ่ายเงินและตรวจเช็ค และปิดบัญชีต้องเป๊ะ

และ ส่งรายการต่างๆ ให้ผู้ที่รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบกันอีกครั้ง ... เรียกว่า กลางวันลุยแจกเงินช่วยเหลือประชาชน กลางคืนก็มาทำงานเอกสาร และวางแผน ... เมื่อหลังการทำงานอย่างละเอียดนี้ ที่เห็นแจกทุกวัน “ทีมบิณฑ์” มีการทำงานเยอะมาก นอนตี 2-3 ทุกคืน

พระเอกคนดัง ยังวางแผนว่า พอแจกเงินประชาชนครบถ้วน งานจากนี้ตั้งเป้าหมาย “ฟื้นฟู” เรื่อง โรงพยาบาล วัด โรงเรียน ที่ได้รับผลกระทบ ต้องซ่อมแซม เรื่องพวกนี้ คนใกล้ชิด บิณฑ์ ทำงานกันโดยไม่ได้ปรึกษาบ่น ตรามมาที่ตามมา ก็มี แต่นั่นก็ไม่เท่ากับเสียงชื่นชม ไม่นับว่า ค่าใช้จ่าย ค่าเครื่องบิน ค่าเดินทาง ค่ากินอยู่ ค่าโรงแรม ของบิณฑ์ และเพื่อนอาสาสมัครร่วมมกตัญญู ดูแลกันเอง ไม่ได้เอาเงินที่ประชาชนบริจาคทางธนาคาร มาใช้

รู้อย่างนี้ ยังต้องซุกในหัวจิตหัวใจของพระเอกตัวจริงคนนี้ “บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์”

● คณะกรรมการวัดอุ้มอ้นตราย ยื้อการแบน “3 สารพิษ” ออกไปอีก 60 วัน ก็คงต้องถามหาที่ “ประชาธิปไตย” ว่าเอาอย่างไร ...ขนาด “ลุงตู่” ออกมาส่งสัญญาณ “ไฟเขียว” แล้ว ยังเอาไม่อยู่

จากที่ลั่นกันว่า ที่ประชุม “คณะกรรมการวัดอุ้มอ้นตราย” ซึ่งมีการประชุมกันไปเมื่อวันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา จะมีมติออกมา



อภิจิน ไซติกเสถียร

อย่างไร เกี่ยวกับการพิจารณา “แบน” หรือ “ไม่แบน” สารเคมีเกษตร ที่มีความเสี่ยงอันตรายสูง 3 ชนิด คือ “พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต” ... หลังจากใช้เวลาในการพิจารณากันไปประมาณ 4 ชั่วโมง ผลออกมาคือ “ยังไม่แบน”...

โดย “อภิจิน ไซติกเสถียร” รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัดอุ้มอ้นตราย ออกมาแถลงผลการประชุม โดยอ้างถึงหนังสือบัญชาของนายก

รัฐมนตรี ให้มีการหารือ 4 ฝ่าย ที่ประกอบด้วย 1. หน่วยงานรัฐ 2. ผู้นำเข้าสารเคมี 3. เกษตรกร และ 4. ผู้บริโภค เพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้ ...

ว่าแล้วก็โยนลูกกลับไปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นเจ้าภาพ แก้ใจหทัยเดิมที่ว่า หากมีการเลิกใช้ “สารพิษ 3 ชนิด” ที่ว่านี้แล้ว จะมีวิธีใด หรือใช้อะไรมาทดแทน และสิ่งที่จะมาทดแทนนั้น ต้องไม่อันตราย ไม่แพง จนเกษตรกรเข้าไม่ถึง แล้วส่งผลการศึกษามาให้ “คณะกรรมการวัดอุ้มอ้นตราย” พิจารณาอีกครั้ง ภายใน 60 วัน...

เท่ากับว่า การแบน 3 สารพิษ “ถูกยื้อออกไปอีก 60 วัน” ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว หลายประเทศก็ประกาศยกเลิกการใช้ไปแล้ว และก็มีได้มีอะไรมาแสดงให้เห็นว่า จะกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกร ...

หากจับท่าทีของรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ อย่าง “อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ก็ต้องการให้เลิกใช้ เพราะมีผลการศึกษาวิจัยยืนยันว่า เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งกับตัวเกษตรกรผู้ใช้ และผู้บริโภคที่ต้องรับสารพิษตกค้าง สะสม หากเลิกใช้ได้ก็จะสามารถลดงบประมาณในการรักษา “คนไข้” ที่ได้รับสารพิษดังกล่าว ขณะที่ “มนัญญา ไทยเศรษฐ์” รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่เดินทางนำเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่เข้ารับหน้าที่ ถึงขั้นประกาศว่า “ต้องแบน” 3 สารพิษนี้ให้ได้ก่อนสิ้นปี 62 ... ส่วน “สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รมว.อุตสาหกรรม ก็ยืนยันว่า ส่วนตัวก็อยากให้ยกเลิกเช่นกัน และได้ให้นโยบายไปกับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วว่า อยากให้เลิกใช้ เพียง



มนัญญา ไทยเศรษฐ์



เฉลิมชัย ศรีอ่อน

แต่คณะกรรมการวัดอุ้มอ้นตราย ประกอบด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงาน ... ถ้ามติออกมาให้ยกเลิก ก็พร้อมจะผลักดันให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.63 เป็นของขวัญปีใหม่ไปเลย...

แม้แต่ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ออกมาบอกว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำให้เปิดเผย ... นั่นถือว่าเป็นการส่งสัญญาณ “ไฟเขียว” แล้ว ... เพราะที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการวัดอุ้มอ้นตราย เป็นการปิดลับ ลงมติลับ โดยอ้างว่า ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะไม่เห็นนั้นแล้ว อาจมีผลต่อการใช้ชีวิตของกรรมการแต่ละคน ... เมื่อไม่สามารถรู้ได้ว่าใครลงมติอย่างไร ผลจึงออกมาว่า “ยังไม่แบน” ครั้งแล้วครั้งเล่า...

และครั้งล่าสุด แม้รัฐมนตรี 3 กระทรวงหลัก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้งนายกรัฐมนตรี ล้วนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ “ให้ยกเลิกการใช้” แต่ผลการประชุมที่ออก

มา ก็ยังถูกยื้อออกไปอีก 60 วัน ...

ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ “คณะกรรมการวัตถุอันตราย” นั้นประกอบด้วย 29 หน่วยงานที่ส่งตัวแทนมาเป็นกรรมการ ร่วมประชุม เมื่อเป็นการประชุมลับ ก็เท่ากับเป็นการเปิดช่องให้ภาคธุรกิจ เข้ามา “ล๊อบบี้” กรรมการให้ลงมติไปในทิศทางที่เขาต้องการ จน “นายกฯลุงตู่” ต้องออกปากว่า “เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำให้เปิดเผย”... แต่สุดท้ายก็ยังไม่เปิดเผย

หากพิจารณาไปที่ 29 หน่วยงาน ที่ส่งคนมาเป็นตัวแทนในคณะกรรมการวัตถุอันตรายแล้วจะพบว่าสัดส่วนตัวแทนของ “กระทรวงเกษตรฯ” นั้นมีค่อนข้างมาก และมีน้ำหนักต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการที่มาจากหน่วยงานอื่น

ถึงตรงนี้ คงต้องถามดั่งๆ ไปยัง “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” รัฐมนตรีและสหกรณ์ ว่ามีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไร... เพราะที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีความเห็นจากปาก “ท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัย” เลย...รวมทั้ง “จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทั้งคู่ มาจากพรรคประชาธิปัตย์ ... ว่ามีจุดยืนอย่างไร

...อย่าให้ประชาชนต้อง “หมดหวัง” กับผู้นำรัฐบาล นักการเมือง และพรรคการเมือง ที่ถือว่าเป็นผู้มีอำนาจ ในการกำกับดูแลนโยบายทิศทางการพัฒนาประเทศโดยตรง ...จนประชาชนต้องออกมา “ลงแรง” เอง.

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: ไร่ดี/บ้านเทิง

วันที่: ศุกร์ 20 กันยายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14025

หน้า: 16(บนซ้าย)

Col.Inch: 31.12 Ad Value: 38,900

PRValue (x3): 116,700

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ฟรอยด์-ณัฐพงษ์'เชิญชวนคนไทย ร่วมโครงการ'กัมหน้าดูดิน 3 ดู 3 ดี'โดยกรมพัฒนา...



‘ฟรอยด์-ณัฐพงษ์’เชิญชวนคนไทย ร่วมโครงการ‘กัมหน้าดูดิน 3 ดู 3 ดี’โดยกรมพัฒนาที่ดิน

ฟรอยด์-ณัฐพงษ์ ชาติพงษ์ ศิลปินชื่อดัง ได้รับเลือกจากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ร่วมรณรงค์ให้คนไทยหันมาเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ภายใต้โครงการ “กัมหน้าดูดิน 3 ดู 3 ดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการ

ช่วยกันดูแลรักษาดินให้ดี ตระหนักถึง การกระทำที่เป็นข้อดีและข้อเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองที่จะส่งผลกระทบต่อดินในทุกมิติ อาทิ ไม่สร้างมลพิษในดิน โดยเฉพาะพลาสติก ไม่เผาทำลายหน้าดิน และไม่ปล่อยที่ดินให้รกร้าง เป็นต้น โดยฟรอยด์ได้ถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ไปยังกลุ่มนักเรียน เยาวชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป โดยนำเสนอผ่านเนื้อหาหลัก ดูแลดินดี ผลผลิตก็ดี, ดูแลดินดี สุขภาพก็ดี, ดูแลดินดี มิตรภาพก็ดี

“ฟรอยด์” เปิดเผยว่า “สำหรับโครงการ กัมหน้าดูดิน 3 ดู 3 ดี ถือเป็น

โครงการที่มีแนวคิดที่ดีมากๆ เพราะผมคิดว่า ดินคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง เป็นต้นกำเนิดของชีวิต รวมไปถึงผลผลิตต่างๆ ที่เรากินเข้าไป ถ้าเราไม่รักษาดินให้ดี ต่อไปลูกหลานคนรุ่นหลัง ก็จะได้ทานอาหารหรือผลผลิตจากดินที่มีสารเคมีเจือปน มีทั้งเศษขยะต่างๆ และสารเคมีที่เป็นพิษอยากจะทำให้พวกเราทุกคนเริ่มทำจากสิ่งง่ายๆ ใกล้ตัว เช่น การทิ้งขยะให้ลงถัง และลดการใช้พลาสติก เพราะเราทุกคนเป็นเจ้าของดินร่วมกัน เราดูแลผืนดิน ผืนดินดูแลเรา คั้นความสุขสู่สิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นช่วยกันรักษาดินของพวกเรากันด้วยนะคะ”

'อนุทิน'ย้ำ3กระทรวงไม่เอา3สาร

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า สธ.ยืนยันว่าการใช้สารเคมีที่ใช้ทางการเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเสต มีอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งได้พูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ก็มีความเห็นตรงกันว่าไม่เอาสารเคมีดังกล่าว และขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการหามาตรการทดแทนการใช้สารเคมี เพื่อป้องกันผลกระทบ อันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรและประชาชน

“เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงาน ได้ตั้งคณะทำงานรณรงค์และขับเคลื่อนการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่อันตรายต่อสุขภาพ เพื่อให้ความรู้ สร้างกระแสให้เกษตรกรและประชาชนเห็นความสำคัญถึงผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ เมื่อ 3 กระทรวง ร่วมมือกันคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในเดือนธันวาคมนี้” นายอนุทินกล่าว

พาณิชย์เคาะช่วยแก้โรคใบด่าง3พัน/ไร่

สนามบินน้ำ ● นายจรินทร์
ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี
และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภาย
หลังการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายและบริหารจัดการมัน
สำปะหลัง (นบมส.) ว่า ที่ประชุม
ได้พิจารณาแนวทางการป้องกัน
โรคใบด่างที่ระบาดใน 11 จังหวัด
โดยจะเสนอของบประมาณจาก
งบกลางจำนวน 286 ล้านบาท
หรือ 3,000 ล้านบาทต่อไร่ มา
ใช้ในการทำลายมันสำปะหลังที่
ติดโรค ป้องกันไม่ให้เกิดการขยาย
ของโรคเพิ่มเติม และช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ถูกทำลายผลผลิต
โดยจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี
(ครม.) พิจารณานอนุมัติงบประ
มาณต่อไป

สำหรับเงื่อนไขการแจ้ง
การพบโรค จะต้องแจ้งตั้งแต่ 1
ต.ค.2562-30 มิ.ย.2563 และ
แปลงมันที่ปลูก ต้องขึ้นทะเบียน
ปลูกมันสำปะหลังปลูกตั้งแต่ 1
เม.ย.-30 ก.ย.2562 แต่ถ้าเกษตรกร
ยังใช้ท่อนพันธุ์ที่ติดโรคมาปลูก
หลังจากวันที่ 30 ก.ย.2562 ขอ
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิจารณาใช้ พ.ร.บ.กักกันพืช ประ
กาศเป็นเขตควบคุมโรค และเจ้า
หน้าที่สามารถทำลายมันสำปะ
หลังที่ปลูกได้ เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ใน
การประชุมครั้งนี้ ผู้แทนกระ
ทรวงเกษตรฯ แจ้งว่า ในพื้นที่
11 จังหวัด ที่มีการระบาดของ
โรคใบด่าง มีพื้นที่ประมาณ 4.54
หมื่นไร่ คิดเป็น 1% ของพื้นที่
เพาะปลูกมันสำปะหลังทั้งประ
เทศที่มีปริมาณ 5 ล้านไร่.



ประชุมวิชาการ...อนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ร่วมกับ ดร. สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร แถลงข่าวเตรียมพร้อมการจัดการจัดงานประชุมวิชาการ สวท. 2562 ภายใต้แนวคิด “Beyond Disruptive Technology” จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร ระหว่างวันที่ 8-9 ต.ค.62 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: Live/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 20 กันยายน 2562

ปีที่: 11

ฉบับที่: 3001

Col.Inch: 284.36 Ad Value: 426,540

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 13, 14

PRValue (x3): 1,279,620

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: Cebleb Online Journal: นักการเมืองสวยหล่อ บอกต่อด้วย! "รุ่นใหม่ไฟแรง" ความสามารถไม่ธรรมดา...



นักการเมืองสวยหล่อ
บอกต่อด้วย!
"รุ่นใหม่ไฟแรง"
ความสามารถไม่ธรรมดา

13

Celeb Online Journal

บอกต่อด้วย!

นักการเมืองสวยหล่อ

"รุ่นใหม่ไฟแรง"
ความสามารถไม่ธรรมดา



สนามการเมืองหลังเลือกตั้งเมื่อ
วันที่ 24 มี.ค. 2562 เป็นต้นมา ต้อง
ยอมรับว่าไม่เพียงแต่จะเปิดทางให้กับ
"เซียนการเมือง" นักการเมืองรุ่นใหม่
เท่านั้น หากแต่ "คนรุ่นใหม่" ก็สามารถ
ฝ่าด่านสนามเลือกตั้ง สู่ถนนสาย

รหัสข่าว: C-190920040050 (20 ก.ย. 62/06:00)

หน้า: 1/4

Celeb Online Journal

นักการเมืองสวยหล่อ บอกต่อด้วย

"รุ่นใหม่ไฟแรง" ความสามารถไม่ธรรมดา การเมืองกันไม่น้อยเลยก็เลย

ไม่เพียง ส.ส.หน้าใหม่ในสภาผู้แทนราษฎร ที่มาสร้างสีสัน และนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เท่านั้น แต่ ในแวดวงฝ่ายบริหารเอง ยังพบว่ามีคนรุ่นใหม่ไฟแรง **หนุ่มหล่อ สาวสวย** มากความสามารถ เข้ามามีโอกาสทำงานในตำแหน่งสำคัญๆ ข้างกายรัฐมนตรีไปจนถึง ประธานสภาผู้แทนราษฎร หลายต่อหลายคน แต่จะมีใครบ้างนั้น ตาม **Celeb Online** มาเลยคร่า

เริ่มที่ **"ดร.บิล-อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ"** ที่มีความโดดเด่น และน่าจับตามองในขณะนี้ เพราะเข้ามาในตำแหน่งสำคัญ อย่าง **"เลขาธิการประธานรัฐสภา"** ข้างกาย **ชวน หลีกภัย** ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภา ดร.บิลเริ่มเข้าสู่ถนนการเมือง ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ และได้นั่งเก้าอี้รองเลขาธิการพรรค และ ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 23 ของพรรค ด้วยวัยเพียง 35 ปี

ปัจจุบัน แม้ว่าจะลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการประธานรัฐสภา หลังได้เลื่อนลำดับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เพราะ **จตุ ไรกรฤกษ์** รมว.กระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจาก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แต่ ดร.บิล ยังคงช่วยงานอยู่ในคณะทำงานที่รัฐสภาเหมือนเดิม

ส่วนดีกรีด้านการศึกษาก็ไม่ธรรมดา ดร.บิล จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอิมพีเรียล ประเทศอังกฤษ (ได้รับทุนจากสหภาพยุโรป) เป็น 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรม ส่วนปริญญาโทและเกียรตินิยมปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนกลับมารับทำธุรกิจจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ และได้ร่วมทุนกับบริษัท สเตเบล ซึ่งผลิตแตรรถยนต์ที่อิตาลี และได้มีการย้ายฐานการผลิตจากอิตาลีมายังประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเคยเป็นกงสุลกิตติมศักดิ์และหัวหน้าคณะผู้แทนทางการกงสุลของสาธารณรัฐมอลโดวาประจำประเทศไทยอีกด้วย

อ่านต่อ **14**



ดร.บิล ขณะลงพื้นที่

ต่อมาที่อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ **"วิน-เนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์"** ที่ออกหักไม่ได้เป็น ส.ส. แต่ก็ผิตหวังไม่นาน เมื่อ **"พุทธพงษ์ ปุณณกันต์"** รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดึงตัวเข้าไปช่วยงานในกระทรวงด้วยตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เนื่องจากมีประสบการณ์การทำงานจากหลายบริษัท ทั้งยังเคยเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิลลิเลียน อินโนเวชั่น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุก่อสร้างเชิงนวัตกรรม และเป็นผู้อำนวยการเกี่ยวกับอาคารเขียว การทำสวนแนวตั้ง มากกว่า 20 ปี ไม่เสียแรงที่เรียนจบปริญญาตรีมาจาก สถาบันยุวทัศน์ศรีนครินทร์ (สยบ.)



เข้าร่วมพูดคุยกับกลุ่มย่อย

มาที่หนุ่มในพรรคพลังประชารัฐอีกคนหนึ่ง ที่ก่อนหน้านี้เห็นหน้าค่าตากันในแวดวงสังคมตามงานอีเวนต์อยู่บ่อยครั้ง **"ดร.เสริม-เกรสิม โตทับเที่ยง"** อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต กทม. ที่วันนี้ เขามารับหน้าที่เป็น เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ **"ณัฐพร พล ที่ปสุพรรณ"** โดยก่อนหน้านี้ ดร.เสริม เริ่มงานการเมือง จากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ คณะกรรมการด้านเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

ดร.เสริม จบปริญญาเอกการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท Technopreneur & Innovation Management จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรี การตลาดการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แม้ ดร.เสริมจะเป็นหน้าใหม่ทางการเมือง แต่ในแวดวงธุรกิจเขาเป็นผู้ที่คร่ำหวอด และทุกคนจะรู้จักเขาในฐานะทายาทรุ่นที่ 2 ของบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารว่างไฟศาล จำกัด (มหาชน) หรือธุรกิจปลากะปองตราปั้มปุ๋ย ทั้งยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและผู้สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรม **"ไทย ดิลิเวียส คัมพานี ลิมิเท็ด"** ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นกรรมการผู้จัดการ **"ไทย ฟู้ด ควอลิตี้ คัมพานี ลิมิเท็ด"** อีกด้วย

หนุ่มหล่ออีกคนก็เป็นคนรุ่นใหม่จากพรรคพลังประชารัฐ เช่นกัน **"แจ๊ค-จักรวี วิสุทธิผล"** รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่เป็นทั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีด้วย ดีกรีบัณฑิต จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา แต่มีจุดเปลี่ยนที่ทำให้หันมาสนใจงานการเมือง เพราะต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองให้เป็นรูปแบบใหม่ เป็นการเมืองที่ทุกคนทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

นอกจากนี้ เขายังสนใจเรื่องการศึกษา เพราะมองว่าการศึกษาคืออนาคตของประเทศ และต้องการที่จะปรับปรุงการศึกษาในประเทศไทยด้วย

ปิดท้ายความหล่อที่ **"หมอเอ็ก-คณวัฒน์ จันทราลาวัณย์"** อีก



ดริ!เสริมพูดคุยกับน้องๆ นักเรียน



หมอมอเอ็กร่วมงานเกี่ยวกับสาธารณสุข

หนึ่งหนุ่มจากพรรคประชาธิปัตย์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่และบรรดาสาวๆ เพราะด้วยหน้าที่ที่หล่อเหลาสดุดตาสาวน้อยสาวใหญ่ เก่งกาจ ฟุ้งท้ายด้วยดีริคุณหมอมอ รวมถึงการเข้าหาประชาชน ด้วยกิจกรรม “ฟรีซัก กอดทางความคิด” เนื่องในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา ซึ่งมีคนต่อคิวรอกอดหมอมอเอ็กรวายเป็นกิโล แม้ผลการเลือกตั้งหมอมอเอ็กรจะไม่ได้เป็น ส.ส. แต่เขาก็ได้รวมตัวกับคนรุ่นใหม่ในพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งกลุ่มชื่อว่า **New Dem** เพื่อทำงานทางการเมืองต่อ ก่อนที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมงานของ **สาธิต ปิตุเตชะ** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข



จักรวิลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม

หมอมอเอ็กรจบจากคณะแพทยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้ศึกษาต่อด้านจักษุวิทยา ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปี พ.ศ. 2558 และร่วมกับเพื่อนฯ ก่อตั้งบริษัท รักดีคราวฟนดิง จำกัด เพื่อระดมทุนต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ นอกจากนี้หมอมอเอ็กรยังเคยเป็นนักแสดงในภาพยนตร์เรื่อง เฟรนด์ชิพ เธอกับฉัน และเรื่อง With Love... ด้วยรัก ทั้งยังเคยผ่านงานโฆษณามาแล้วหลายเรื่อง

สลับมาฝากสาวสวยกันบ้าง อย่างสาวสวยหน้าคม “**นาตาลี-ปารีณา ซักเซ็ค**” ลูกสาวคนสวยของ “**มนัญญา ไทยเศรษฐ์**” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถมยังเป็นหลานลุงของ “**ชาดา ไทยเศรษฐ์**” ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย

นาตาลีในวัย 29 ปี จบการศึกษาจากคณะทันตศัลยกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ก้าวเข้ามาเป็นคณะทำงานของมนัญญา เรียกว่าคอยให้กำลังใจและให้ความมั่นใจทางด้านจิตใจกับคุณแม่ สาวนาตาลีเป็นคนง่ายๆ สบายๆ แถมยังหลงใหลกาแฟ เมื่อมีเวลาว่างก็จะเสาะหาร้านกาแฟชิลกับรสชาติของกาแฟสดโปรดอย่างมีความสุข

ส่วนงานด้านการเมืองเจ้าตัวบอกว่าชอบลงพื้นที่ เพราะทำให้รู้สึกว่ามีคนได้เจอชาวบ้าน เห็นพวกเขามีความสุขก็ทำให้หายเหนื่อย แต่ไม่คิดเดินบนเส้นทางสายการเมือง เลือกที่จะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแทน

อีกหนึ่งสาวที่เราจะแจกความสวย นั่นคือ “**นาตาชา-ปารีชา ซักเซ็ค**” คณะทำงานและลูกสาวคนสวยอีกคนของมนัญญา น้องสาวของนาตาลี เรียกได้ว่าคณะทำงานของมนัญญา เดินไปทางไหนต้องมีแต่คนเหลียวมอง

นาตาชาอยู่ในวัยเบญจเพส จบการศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สนใจทางด้านการเมืองและชอบงานการเมืองมาตั้งแต่เด็ก จึงเชื่อว่าการเรียนนิติศาสตร์น่าจะเป็นประโยชน์ และนำมาใช้งานได้ นอกจากนี้ ยังมองว่างานการเมืองเป็นเรื่องของความเสียสละ ไม่ว่าจะทำอะไรทุกบริบทต้องมองถึงประเทศ และประเทศจะต้องเดินหน้าต่อไป



ปารีชากับคุณแม่มนัญญา ไทยเศรษฐ์

หลังจากนี้จะเดินบนเส้นทางสายการเมืองหรือไม่นั้น คงอยู่ที่เวลาและโอกาสที่ผู้ใหญ่จะมอบหมายงานให้ แต่ตอนนี้ นาตาชาเองขอเก็บประสบการณ์ให้มากๆ ก่อน เพราะเมื่อถึงเวลานั้นจะได้ทำงานอย่างเต็มที่ และไม่ยากให้ใครมองว่าประสบความสำเร็จเพราะมีครอบครัวหนุนหลัง นอกจากงานการเมือง นาตาชาเองก็กำลังเตรียมเปิดตัวโฮสเทลเล็กๆ ที่ จ.อุทัยธานีด้วย

“คุณลุงกับคุณแม่สอนมาเสมอว่า บารมีหรือความน่าเกรงขาม ไม่สามารถส่งต่อกันผ่านสายเลือดได้ เราต้องเป็นคนสร้างขึ้นมาเอง” นาตาชาเปิดใจถึงความรู้สึกของตนเอง

จากสาวสวยอดีตนักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2004 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ “**วิว-เยาวภา บุรพลชัย**” ผันตัวเองจากนักกีฬาทีมชาติ เข้ามาลงสนามการเมือง เริ่มแรกวิวสมัครเข้าเป็นสมาชิก



ปารีณา ขณะลงพื้นที่



น้องบิว ขณะปฏิบัติหน้าที่

พรรคชาติพัฒนา หรือชื่อเดิม พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน และลงเป็นผู้สมัคร ส.ส. เขต กทม. ปี 2554 แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง ก่อนที่จะมาลงสมัคร ส.ส.เขต กทม.อีกครั้ง ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดแต่ก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งอีก

แม้ว่าจะไม่ได้เป็น ส.ส.อย่างที่ตั้งใจ แต่ก็ยังได้ทำงานสายการเมืองในฐานะทีมงานของ “เทวัญ ลิปตพัลลภ” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ่วงตำแหน่งโฆษกพรรคชาติพัฒนา และด้วยลูกสาวมัน ก็จะได้เห็นวิวแต่งตัวแบบทะมัดทะแมง เดินประกบรัฐมนตรีไปทำงานทั้งที่เหนื่อยรัฐบาล หรือการติดตามรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการในต่างจังหวัดอีกด้วย

ใครที่ชอบคิดไปเองว่า หนุ่มหล่อ สาวสวย ไม่มีสมอง ล้มเลิกความคิดนี้ไปได้เลย!



เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอชื่อนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั่งตำแหน่งปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) แทนนางพัชราภรณ์ อินทธีร์ ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ถูกจับตามอง เนื่องจากก่อนการเสนอชื่อครั้งนี้ เกิดกระแสข่าวทำนองว่าจะมีการเสนอชื่อ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นปลัด สปน. คนใหม่ จนกลายเป็นประเด็นที่สร้างความความฮือฮาในสังคม และในแวดวงข้าราชการเป็นอย่างมาก แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีการเสนอชื่อ พล.ท.สรรเสริญ แต่อย่างใด

สำหรับสาเหตุที่กระแสเรื่องนี้ได้รับความสนใจ เนื่องจากก่อนหน้านี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแล สปน. มีการให้สัมภาษณ์ว่า ยังไม่มีรายชื่อว่าจะเสนอใคร เนื่องจากผู้ที่จะเป็นปลัดสปน. อาจแตกต่างจากปลัดกระทรวงอื่น เพราะกระทรวงอื่นเป็นสายงานเดียว แต่ปลัด สปน. ต้องดูแลเรื่องร้องทุกข์และเป็นแม่บ้านให้สำนักนายกฯ กรณีมีพิธีต่างๆ และต้องดูแลการตรวจราชการที่ผู้ตรวจสำนักนายกฯ ต้องดูแลทั้ง 20 กระทรวงตามที่นายกฯ มอบหมาย รวมถึงจำเป็นต้องมีอาวุโสในระดับต้นๆ ของปลัดกระทรวงด้วย เพราะบางครั้ง ต้องทำหน้าที่เป็นผู้แทนนายกฯ ในการประชุมบางอย่าง

"ก่อนหน้านี้เคยมีปลัด สปน. มาจากหน่วยงานอื่น เหมือนกับผู้ตรวจสำนักนายกฯ ที่มาจากหน่วยงานอื่นได้ ส่วนตัวบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งนั้น ไม่ควรพูดตอนนี้" นายวิษณุ กล่าว

อย่างไรก็ตาม นายวิษณุ กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวว่ามีชื่อ พล.ท.สรรเสริญ จะมานั่งปลัด สปน. โดยมีผู้ใหญ่ในรัฐบาลทาบถาม พล.ท.สรรเสริญ ให้มารับตำแหน่งนี้ เพื่อให้การทำงานและการประสานงานกับรัฐบาลเป็นไปอย่างราบรื่นนั้น ว่า นายกฯจะเป็นผู้พิจารณา ไม่ใช่ตน แต่ในฐานะที่ตนกำกับหน่วยงานนี้ ตนจะเป็นผู้เสนอชื่อให้นายกฯ เพื่อเอาเข้าที่ประชุมครม.ต่อไป อาจจะเสนอชื่อคนเดียวหรือหลายคนก็ได้

ขณะที่ มีรายงานข่าวระบุว่า พล.ท.สรรเสริญ ยืนยันว่าไม่เคยทราบเรื่องที่จะโยกไปเป็นปลัดสำนักนายกฯมาก่อน ไม่เคยมีใครมาคุยหรือไต่ถามมาก่อน แต่ด้วยความเป็นทหาร หากนายให้ไปอยู่ตรงไหนก็ต้องไปก็แล้วแต่นาย ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องปฏิบัติ

สำหรับ พล.ท.สรรเสริญ เข้ามาดำรงตำแหน่งรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 และควบตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปด้วย และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เต็มตัวในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562

แต่ในวันที่ 16 ก.ย. ก่อนการประชุม ครม. เพียงวันเดียว กระแสข่าวก็เปลี่ยนไปโดยมีการคาดว่าจะเป็นชื่อของนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผู้ตรวจราชการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นปลัดสปน.คนใหม่ โดยที่นางพัชราภรณ์ อดีตปลัด สปน. คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่

ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ซึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้มีการเสนอชื่อ พล.ท.สรรเสริญต่อ ครม. แต่อย่างไร

ซึ่งยังปรากฏว่า ในวันที่ 17 กันยายนนั้น นายจรูญ ไชยศรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ไปยื่นหนังสือต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการสิทธิ (กมธ.) ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สมาชิกแทนราษฎร ขอให้สอบข้อเท็จจริงกรณี พล.ท.สรรเสริญ ในฐานะ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยใช้อำนาจเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครและพรรคการเมือง ด้วยสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเผยแพร่เอกสารหาเสียงของพรรคพลังประชารัฐในระหว่างการทำหาเสียงเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา ทั้งยังสั่งการให้โจมตีอดีตนายกรัฐมนตรีในกลุ่มไลน์กรมประชาสัมพันธ์ กับ สำนักโฆษก ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และวางตัวไม่เป็นกลางในทางการเมือง

นอกจากนั้น ยังยื่นให้ตรวจสอบ พล.ท.สรรเสริญ เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารฝ่ายนิรโรคการและศิลปกรรม ของกรมประชาสัมพันธ์ วงเงิน 25 ล้านบาท เพราะเป็นการใช้งบประมาณอย่างเร่งรีบไม่เหมาะสม และเมื่อผ่านการตรวจรับและจ่ายเงินแล้ว พบว่า อาคารมีความชำรุด ฝ้าเพดาน และอุปกรณ์เกิดความเสียหาย แม้มีผู้มาซ่อมแต่ก็ไม่เป็นไปตามแบบที่ได้ตรวจรับ จึงขอให้พิจารณาตรวจสอบเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมด้วย ■

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 20 กันยายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15167

หน้า: 1 (ล่าง), 5

Col.Inch: 138.31 Ad Value: 214,380.50

PRValue (x3): 643,141.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รมช.กษ. เปิดโครงการจิตอาสาการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้าง...



รมช.กษ. เปิดโครงการจิตอาสาการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้าง “ธนาคารอาหารชุมชน ของชุมชน เพื่อชุมชน”

อ่านต่อหน้า 5



รมช.กษ. เปิดโครงการจิตอาสาการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้าง “ธนาคารอาหารชุมชน ของชุมชน เพื่อชุมชน”

ต่อจากหน้า 1 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสานต่อนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการนำโครงการเกษตรวิชญา ธนาคารอาหารชุมชน อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นต้นแบบ เพื่อต่อยอดและขยายผล พัฒนาพื้นที่ป่าแห่งอื่น ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นธนาคารอาหารชุมชนแก่เกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน โดยพื้นที่บ้านต้ำพระแล อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายที่ ส.ป.ก. จะดำเนินการเป็นพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งได้มีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ



ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการจิตอาสาสืบสานการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด

ศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างการรับรู้ ขยายองค์ความรู้ และต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขึ้นไปตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในนโยบายหลักข้อ 10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ การรักษาสีเขียวเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และในข้อที่ 10.2 ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินและลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน โดยจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากไร้ และเกษตรกรตามหลักการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ การกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกกล้า และมีมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มีใช้เกษตรกร และผู้ยากจน โดยจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน จัดทำหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภท จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินทับซ้อน และแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเพิ่มเติมว่า ส.ป.ก. สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเห็นสมควรจัดโครงการจิตอาสาสืบสานการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมนำพระราชปณิธานด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน สร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชน



ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุข ให้แก่ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้บรรลุเป้าหมาย 21 ล้านไร่ ภายในห้วงระยะเวลาแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสร้างพลังในการขับเคลื่อนให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้นำโครงการเกษตรวิชญา วนาคารอาหารชุมชน อำเภอแมริ่ม จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบ เพื่อนำมาต่อยอดและขยายผล และพัฒนาพื้นที่ป่าแห่งนี้ให้กลายเป็นวนาคารอาหารชุมชนแก่เกษตรกรและคนในชุมชน ให้มีผลผลิตและพืชพันธุ์ธัญญาหารจากป่าในพื้นที่ เพื่อนำมาเป็นอาหารเลี้ยงชีพแก่ตนเอง และครอบครัว

สำหรับตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้ประกาศเขตเป็นพื้นที่ปฏิรูปที่ดินจำนวน 18,548 ไร่ ส.ป.ก. พะเยา ได้ดำเนินการจัดที่ดินและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1,515 ราย 1,928 แปลง เนื้อที่ 9,847 ไร่ บ้านต้าพระแล หมู่ 11 มีพื้นที่ป่าชุมชนที่อยู่ใกล้ชุมชนเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ และมีการบริหารจัดการป่า บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านต้าพระแล มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง มีไม้ยืนต้น มากกว่า 20 ชนิด แต่ไม่มีไม้ผลหรือไม้กินได้ ที่จะสามารถนำมาใช้เป็นอาหารเพื่อดำรงชีวิตประจำวัน ส.ป.ก. จึงเลือกมาเป็นพื้นที่นำร่องวนาคารอาหารชุมชนของจังหวัดพะเยา ที่นำต้นแบบมาจาก

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 20 กันยายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15167

หน้า: 1 (ล่าง), 5

Col.Inch: 138.31

Ad Value: 214,380.50

PRValue (x3): 643,141.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รมช.กษ. เปิดโครงการจิตอาสาการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้าง...

โครงการเกษตรวิชญา ธนาคารอาหารชุมชน อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ มาต่อยอดเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ให้เกิดเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ โดยร่วมมือกับประชาคม ในชุมชน ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกให้แก่เกษตรกร และผู้สืบทอดเกษตรกรให้รักและหวงแหนทรัพยากรชุมชน การขยายผลองค์ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการป่าชุมชน



โดยนำแนวทางการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มาดำเนินการเพื่อให้เกิดความหลากหลายทางด้าน ชีวมภาพ เป็นแหล่งผลิต อาหารตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน สำหรับต้นไม้กินได้ที่ทำมาปลูกนั้น มีมากกว่า 1,000 ต้น ประกอบด้วย ต้นมะขามยักษ์ ต้นสะเดาต้นลูกหว้า ต้นแคนา ต้นมะขามป้อม ต้นเพกาและต้นไผ่ โดยรูปแบบ การปลูกจะเป็นการปลูกเลียนแบบป่าธรรมชาติของท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคปลูกไม้ 5 ระดับ และการปลูกเป็น หลุมพอเพียง โดยต้นที่จะนำมาปลูกในหลุมพอเพียงนั้น ประกอบด้วย มะเข้วมะเขี่ย สับประรด ก้อยผักหวาน ป่า ผักสาบ พริกกระเหรียง มันเทศ เห็ดถอบ เป็นต้น โดย เพื่อต้องการให้ต้นไม้เหล่านี้โตขึ้นเป็นไม้ที่แข็งแรง สมบูรณ์และพร้อมที่จะเป็น "ธนาคารอาหารชุมชน ของ ชุมชนเพื่อชุมชน" ตลอดไป



“ส.ป.ก. คาดหวังว่า เมื่อดำเนินโครงการดังกล่าว แล้ว ป่าแห่งนี้มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ มีผลผลิต จากต้นไม้ที่ปลูก สามารถนำไปเป็นอาหารเลี้ยงชีพ แก่ตนเองและครอบครัวได้ ตลอดจนสามารถใช้ชีวิต แบบพอเพียงได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ ป่าชุมชน จะเป็นแหล่งซิมซับน้ำในช่วงฤดูฝนเสมือนธนาคาร น้ำใต้ดินเก็บกักไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ลดปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งและบรรเทาสถานการณ์โลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง ซึ่ง ส.ป.ก. จะพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ ที่กินไว้เป็นป่า ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ มาขับเคลื่อนดำเนินการให้มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างสมดุลทางธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า และการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดย ส.ป.ก.จะทยอย ดำเนินการในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสมต่อไป” ดร.วิณะโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย

ผู้เลี้ยงไก่ไข่พอใจราคาไข่

นายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคม ผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ เปิดเผยว่า ราคาไข่ไก่แต่ละหน้าฟาร์มเกษตรกรในปัจจุบันอยู่ที่ฟองละ 3.00 บาท เป็นราคาที่เกษตรกรอยู่ได้ หลังจากเกษตรกรแบกรับภาวะขาดทุนมานานร่วม 2 ปี ขณะเดียวกัน ก็เป็นราคาที่ผู้บริโภคได้รับได้ ถือเป็นจุดสมดุลของราคาไข่ที่ควรสร้างให้มีเสถียรภาพเช่นนี้ต่อไปอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหาของภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไก่ไข่ แต่อย่างไรก็ตาม ในทุกวงการย่อมมีคนหลายประเภทปะปนกันอยู่ ขณะที่ราคาไข่มีความเหมาะสมแล้วก็ยังมีคน

บางกลุ่มต้องการขอขยับราคาไข่ไก่ขึ้นอีก ซึ่งไม่เป็นผลดีในระยะยาว

“ขอให้เอ็กบอร์ด กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯ อย่าใจอ่อนกับคนกลุ่มเล็ก ๆ ผมเองก็เป็นเกษตรกร เข้าใจดีว่าใคร ๆ ก็อยากมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งนั้น แต่การขอขึ้นราคาไข่ไปเรื่อย ๆ อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวม เช่น ทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อน และจะจูงใจให้เกษตรกรเพิ่มจำนวนไก่ที่เลี้ยงกระทั่งส่งผลให้ปริมาณไข่ล้นตลาดอีกครั้ง กลายเป็นวังวนของวัฏจักรราคาไข่ตกต่ำอีกรอบ เราร่วมกันแก้ปัญหามาถึงปัจจุบันที่พอมีราคาขายพื้น ต้นทุนมาได้ก็นำพอใจแล้ว ความเจ็บปวดที่ต้องขายไข่ขาดทุนมันฝังใจเราไม่ยากกลับไปเผชิญกับมันอีก” นายกสมาคมกล่าว.

นานาทรศนะ แพทย์แผนไทย-แพทย์ทางเลือก กับความท้าทายในระบบ 'บัตรทอง'



พระอาจารย์ปพนพัชร



น.พ.มรุต จิรเศรษฐสิริ



วีรพงษ์ ภิริยงสินยศ

ประเทศไทยมีทรัพยากรในแผ่นดิน มีสินในดินน้ำ และหลากหลายไปด้วยภูมิปัญญาไม่ต่ำกว่า 1,800 ชนิด จากทั้งหมดกว่า 2 หมื่นชนิด คือจำนวนพืชพันธุ์ในประเทศไทยที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ด้าน “สมุนไพร” สะท้อนถึงความหลากหลายและสรรพคุณอันครอบคลุมโดยการรังสรรค์ของธรรมชาติ

นอกจากความล้ำค่าของสมุนไพร ประเทศไทยยังมี “การแพทย์แผนไทย-การแพทย์พื้นบ้าน” ที่สืบต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น

“การแพทย์แผนไทย” และ “การแพทย์ทางเลือก” จึงเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญที่ถูกพูดถึงบนเวทีรับฟังความเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการระดับประเทศ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ผ่านเวที เสวนาหัวข้อ “ความท้าทายการบริการ

การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”

แม้ว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) จะย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 แต่ก็ยังมีความท้าทายจำนวนมากที่เกิดขึ้นกับระบบ หากว่าเฉพาะในมิติของแพทย์แผนไทย-แพทย์ทางเลือกแล้ว **วีรพงษ์ ภิริยงสินยศ** มูลนิธิสุขภาพไทย ได้จำแนกออกมาเป็นรายประเด็น เพื่อเรียนรู้และหา

แนวทางการพัฒนาร่วมกัน

สำหรับความท้าทายมีด้วยกัน 6 ประเด็น ประการแรก

ที่ “วีรพงษ์” มองคือ สถานการณ์ของพืชที่ยังถูกจัดให้เป็นยาเสพติดแต่กลับมีประโยชน์ทางการแพทย์

เช่น กัญชง กัญชา กระเทียม นั้นจะถูกนำมาใช้ในระบบบริการสุขภาพอย่างไร

“ความท้าทายแรกของการแพทย์แผนไทยจึงพุ่งตรงไปยังระบบบริการว่าจะเคลื่อนตัวอย่างไร **เนื่องด้วยความมุ่งมั่นพยายามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)** ที่จะทำให้เกิดการจ่ายยาในระบบของโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ทั้ง

12 เขต ให้เริ่มจ่ายจากสารสกัดกัญชา แต่จะจ่ายอย่างไรยังมีเรื่องของระเบียบ กฎเกณฑ์กติกากในการเข้าสู่บัญชียาหลัก หรือในแง่การจ่ายยาของผู้ประกอบวิชาชีพเอง ที่เป็นความท้าทายด้วยเช่นเดียวกัน”

ความท้าทายถัดมา คือการเสนอชุดสิทธิประโยชน์ก่อนคลอดในระบบบัตรทอง โดยการให้มารดาคลอดที่มีอายุครรภ์ระหว่าง 5-7 เดือน และ 7-9 เดือน มีชุด

สิทธิประโยชน์บางอย่างในการดูแล ซึ่งภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนั้นสามารถดูแลสุขภาพของมารดาได้ดีในภาวะตั้งครภ์ ปัจจุบันบัตรทองให้สิทธิประโยชน์เรื่องการดูแลสตรีหลังคลอด แต่ก่อนคลอดยังเป็นความท้าทาย

ความท้าทายที่สาม คือกลุ่มหัตถการ เช่น การพอกยา หรือพอกเข้า ซึ่งมีการพูดกันเยอะ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ที่เป็น

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

วันที่: ศุกร์ 20 กันยายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15167

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 117.70

Ad Value: 182,435

PRValue (x3): 547,305

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: นานาพรรณชนะ แพทย์แผนไทย-แพทย์ทางเลือก กับความท้าทายในระบบ'บัตรทอง'

เกี่ยวกับกระดูก โดยจะอย่างไรให้หัตถการ การพอกยา และอื่นๆ บรรจุเข้าไปในระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้รับบริการ เพราะแม้ว่าขณะนี้จะมีบริการปฏิบัติหรือดูแลรักษา ด้วยวิธีนี้อยู่แล้ว แต่ก็ยังเข้าในระบบไม่ได้ และผู้รับบริการอาจจะต้องจ่ายเงินเอง

ความท้าทายที่สี่ คือภูมิปัญญาการ แพทย์แผนไทยพื้นฐานในการปรุงยาเป็น ตำรับ ซึ่งการจ่ายยาเป็นตำรับนั้นมิได้อยู่ใน ช่วงสัญญาภาค เพราะปัจจุบันกองทุนหรือ สวัสดิการข้าราชการสามารถเบิกจ่ายได้ โดยเฉพาะที่คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาล (รพ.) ศิริราช ที่มีการจ่ายยาที่ปรุงยาเป็นตำรับ เฉพาะรายได้ แต่เป็นความท้าทายว่าการจะ จัดยาที่ปรุงเฉพาะรายเหล่านี้ให้อยู่ในสิทธิ ประโยชน์ระบบบัตรทองอย่างไร

ความท้าทายที่ห้า คือการให้กองทุน สุขภาพไม่ว่าจะเป็น กองทุนสุขภาพตำบล กองทุนของ สปสช. หรือกองทุนอื่นๆ เป็นไป ได้หรือไม่ที่จะมีการกำหนดนโยบายในช่วง 3 ปีนี้ ให้สัดส่วนของกองทุน 10-15% มุ่งเน้น ไปสู่การทำงานสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันฟื้นฟู และทำงานโดยใช้การแพทย์แผนไทย เป็นการ มองเชิงยุทธศาสตร์บางอย่าง เพื่อให้การ แพทย์แผนไทยมีการเคลื่อนตัวในระบบชุมชน

ความท้าทายสุดท้าย เขามองว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ สปสช. เป็น นวัตกรรมที่สำคัญ แต่จะอย่างไรให้การ รับฟังความเห็นสามารถเชื่อมต่อกับหน่วย งานอื่นๆ ในการรับไปปฏิบัติหรือร่วมมือกัน เพราะความเห็นที่มาจากเสียงผู้ให้บริการและผู้รับบริการด้านสาธารณสุข แม้จะได้ประโยชน์ มากแต่บางเรื่องเกินอำนาจหน้าที่ของ สปสช. จึงฝากให้การรับฟังความคิดเห็นมีเรื่องราว ที่มากกว่านั้น เช่น สธ.เป็นเวทีกลางในการนำ สิ่งเหล่านี้ไปจัดให้เกิดระบบและกลไกในการ เคลื่อนต่อ

ในมุมมองของ

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ

อธิบดีกรมการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือก

สธ. กล่าวว่า สิ่งที่ทำยากคือ เราจะรักษา ต่อยอด และนำศาสตร์การแพทย์แผนไทยมาใช้ ให้เป็นประโยชน์สำหรับคนไทย ในด้านการ รักษา ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูให้สุขภาพร่างกาย จิตใจดีขึ้นมาอย่างไร

“หนึ่งในเหตุผลสำคัญของการเลือกใช้ แพทย์แผนไทย คือเงินที่จะหมุนเวียนอยู่ราย รอบ เพราะทั้งหมดที่การแพทย์แผนไทยใช้ ไม่ว่าจะเป็ณภูมิปัญญา การรักษา สมุนไพร หัตถการต่างๆ เกือบ 100% ทำโดยคนไทย ทั้งสิ้น” นพ.มรุตกล่าว และว่า ปัญหาของยา แผนไทยเมื่อเข้ามาสู่ระบบการรักษา คือราคา ที่แพงกว่ายารักษาในโรคเดียวกัน เนื่องด้วย ขนาดการผลิตที่ยังไม่มากพอ จึงทำให้ต้นทุน ที่จะมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมของโรงพยาบาล ยังแพงกว่า จึงเป็นอีกส่วนท้าทายว่าเราจะ นำกลับมาใช้ในระบบการรักษาพยาบาลของ ประเทศได้อย่างไร

นอกจากนี้ นพ.มรุตระบุว่า ที่ผ่านมาได้ มีการผลักดันให้ สปสช.มีงบประมาณในการ สนับสนุนให้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยใช้ใน ระบบการรักษาพยาบาล และมีการเพิ่มขึ้นใน ทุกปี โดยเริ่มต้นจาก 0.50 บาทต่อหัวต่อคน หรือราว 20 ล้านบาทในปี 2550 มาอยู่ที่ 11.61 บาท หรือกว่า 560 ล้านบาท ในปี 2562 และ ในปี 2563 จะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 14.80 บาท หรือ 714 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ศาสตร์การแพทย์ แผนไทยรับใช้ประชาชนได้มากขึ้น

“หลายประเทศเขาพัฒนาศาสตร์การ แพทย์ดั้งเดิมจนก้าวไกลกว่าของไทยเยอะ เห็นได้ชัดคือจีน ที่มีการสนับสนุนวิจัยโดย มหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถหาได้ว่าสาร ตั้งต้นของสมุนไพรที่เอามามีหรือไม่มี เท้าไร ผลิดออกมาเป็นยาแล้วมีสาร สำคัญมากน้อยเพียงใด ที่น่าตกใจคือ บางมหาวิทยาลัยมีเครื่องมือวิจัยน้อยอยู่ 30 เครื่อง หรือบางวิทยาเอกชนมี 50 เครื่อง แต่ที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ มีแค่ 2 เครื่อง” นพ.มรุตระบุ

สำหรับข้อเสนอเพื่อความงอกงามของ ศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิม 1.จะต้องมีนโยบายและการสนับสนุนจากรัฐบาล ทั้งในแง่ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ อย่างจริงจัง 2.ส่วนราชการอื่นๆ นอกเหนือจาก สธ. ต้องก้าวเข้ามามีส่วนร่วม เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุน เรื่องการปลูกสมุนไพร กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนการนำ มาผลิต กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนในส่วน กลไกการซื้อขาย กระทรวงมหาดไทยสนับสนุน เมืองสมุนไพรต่างๆ ซึ่งทุกวันนี้ประเทศไทยมี

แล้ว 3+1 เมืองสมุนไพร 3.มหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมวิจัยและพัฒนา ซึ่งไทยยังมีน้อย และ 4.ภาคเอกชนที่จะเข้ามาร่วมในการผลิตยา สมุนไพร ซึ่งการที่บริษัทฯเริ่มหันมาผลิตมากขึ้น มีการโฆษณามากขึ้น มีส่วนทำให้ประชาชน รู้จักยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น เมื่อเป็นที่รู้จัก เชื่อมั่น และชอบใช้ สุดท้ายก็จะมีคนหันมาหาศาสตร์ การแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น

ด้าน **พระอาจารย์ปพนพัชร จิรธัมโม** (ภิกษุพัชรนิธ) อโรคยาศาล วัดคำประมง จ.สกลนคร เล่าถึงจุดเริ่มต้นของอโรคยาศาล ที่ดำเนินการรักษาเมะเร็งให้ผู้ป่วยฟรีว่า ทำมา เป็นเวลากว่า 15 ปี รักษาคนไข้แล้วประมาณ 5,900 ราย และใช้งบประมาณดูแลปีละกว่า 10 ล้านบาท ด้วยการรักษาที่เน้น Palliative care กับ Herbal medicine ซึ่งทำงานร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ

พระอาจารย์ปพนพัชรบอกว่า ภายใน วัดคำประมงมีพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบที่เป็น ป่าสมุนไพร ใช้งบประมาณในการทำเรือน เพาะปลูก อนุบาลดูแล โดยที่ไม่ได้พึ่งพาจาก รัฐบาล และการใช้แพทย์แผนไทยเหล่านี้ พบ ว่าสามารถช่วยให้ผู้ป่วยเมะเร็งระยะสุดท้าย รอดตายเพิ่มขึ้น 10-12% และมีชีวิตอยู่แข็งแรง 8-9 ปีต่อมาได้ ด้วยค่าใช้จ่ายยาไทยที่ยัง ต่ำกว่าเคมีบำบัด

“การดูแลผู้ป่วยนั้น อย่าไปคิดว่าจะต้องให้ ยาเพียงอย่างเดียว แม้จะเป็นส่วนหนึ่ง แต่ก็ ต้องให้หัวใจ ให้ธรรมะ ให้จิตวิญญาณเขาด้วย เพราะถ้ามีแต่ยา ขาดธรรมะและหัวใจ วันหนึ่ง ความเครียดก็จะเพิ่มโรค ทำให้เมะเร็งกระจาย แต่ถ้าจิตสงบ เมะเร็งก็จะสงบ จิตใจก็จะสบาย ด้วย จึงเป็นโจทย์ให้ย้อนกลับมาดูการรักษา ปัจจุบันว่ามันจะเกินขนาดไปหรือไม่ จะยึดแต่ เคมี ฉายแสงให้ผู้ป่วยอย่างเดียว เป็นส่วนที่ ทำให้คนไข้หนีจากโรงพยาบาลมาหาหลวงตา ทั้งสิ้น” พระอาจารย์ปพนพัชรระบุ

พระอาจารย์ท่านนี้ระบุว่า วัดใช้แพทย์แผน ไทยผสมจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ และ ไม่ได้หวังผลตอบแทน สนใจเพียงทำให้ชีวิต มนุษย์อยู่รอดได้อย่างมีคุณภาพที่สุด แต่ถ้า ตายก็ต้องตายอย่างมีความสุข ไม่ทุกข์ทรมาน ไม่ต้องมีเครื่องสายระยระยองที่แขนขารอบ ตัว ให้เขาค่อยๆ จากไปพร้อมกับเสียงสวดมนต์ ผ่อนคลาย หลับไปอย่างสบายในเมะเร็งระยะ สุดท้าย เพราะหลักการของศาสนาพุทธคือ

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

วันที่: ศุกร์ 20 กันยายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15167

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 117.70 Ad Value: 182,435

PRValue (x3): 547,305

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: นานาพรรณชนะ แพทย์แผนไทย-แพทย์ทางเลือก กับความท้าทายในระบบ'บัตรทอง'

ทำอย่างไรให้ชีวิตคนเราจากไปอย่างสงบโดย
ไม่มีความทุกข์ทรมาน อย่างไรก็ตาม ข้อเสีย
ของแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นจุดอ่อนคือ ความ
มั่ว ไม่มีมาตรฐาน เป็นโอกาสให้หมอที่โลภมั่ว
ได้ ดังนั้นในการสอนนักเรียนแพทย์ จะสอน
เฉพาะวิชาการไม่ได้ แต่ต้องสอนให้มีคุณธรรม
ด้วย เพราะถ้าหากไม่มีคุณธรรม ก็จะนำความ
รู้ไปหาประโยชน์จากคนไข้

ในส่วนของ นพ.พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ
ผู้อำนวยการ รพ.ศูนย์ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
กล่าวเสริมในเรื่องของความท้าทายที่ทำให้หมอ
หรือพยาบาลไม่อยากใช้ยาแผนไทยว่า เนื่องจาก
ความไม่เข้าใจในตัวยา รวมถึงเกิดความมั่ว อีก
ทั้งมีราคาแพงกว่า ดังนั้นจะทำอย่างไรให้หมอ
ที่รักษาคนไข้ในปัจจุบันเข้าถึงและเข้าใจยา โดย
อาจต้องผลักดันให้เข้าสู่หลักสูตรการแพทย์ และ
ควรมีการวิจัยที่ทำให้รับใช้ระบบได้

เขายังทิ้งท้ายถึงความท้าทายอื่นๆ เช่น
การทำให้ชุมชนหรือท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
เรื่องของอัตราค่าล้างของแพทย์แผนไทยใน
โรงพยาบาลใหญ่ที่ยังน้อยอยู่หากเทียบกับ
ขนาด หรือเรื่องของการวิจัยต่างๆ ที่ต้องมี
ให้มากขึ้น